

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1186~~/UBND-TKBT
V/v tuyên truyền hoạt động
chỉ đạo - điều hành của UBND
TP tuần thứ 12 năm 2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo chí Trung ương: Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các cơ quan báo chí của Thành phố: Đài PT-TH Hà Nội; Hà Nội mới; Kinh tế & Đô thị; Pháp luật & Xã hội; Lao động Thủ đô; Quốc phòng Thủ đô; Người Hà Nội; An ninh Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô; Cựu chiến binh Thủ đô; Phụ nữ Thủ đô.

UBND QUẬN HÀI BÀ TRUNG

CÔNG VĂN ĐIỂN

Số: 1842
Ngày: 26 tháng 3 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố:

a. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 12/2019 (từ ngày 18-22/3/2019) theo văn bản gửi kèm.

b. Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm của Thành phố tuần thứ 13 (từ ngày 25-28/3/2019) như sau:

- Kết quả cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.

- Kết quả tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

- Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, thể thao tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm trong tháng 3/2019: Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản 2019 (ngày 29-31/3/2019); Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản (ngày 29/3/2019).

3. Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thông tin tuyên truyền rộng rãi tới các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn về hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố theo các nội dung trên.

4. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 3/2019./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CVP, các đ/c PCVP; các phòng;
- Lưu: VT, TKBT (N).

12-RT

TL. CHỦ TỊCH
CHẠNH VĂN PHÒNG



Phạm Quý Tiên

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố trong tuần 12 năm 2019 như sau:

1. Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh sởi, sốt xuất huyết, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học trên địa bàn Thành phố

Tại cuộc họp trực tuyến UBND Thành phố với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; phòng, chống dịch sởi, sốt xuất huyết và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học trên địa bàn Thành phố ngày 19/3/2019, thay mặt UBND Thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

a. Về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: yêu cầu Sở NN&PTNT khẩn trương rà soát, chuyển giao thiết bị cho các địa phương (còn thiếu) để phục vụ công tác tiêu hủy lợn bệnh. Về cơ chế giá lợn hơi hiện nay thấp hơn giá đền bù: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, Sở Công Thương cập nhật, công bố thông tin giá thị trường lợn hơi, thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã qua hệ thống thư điện tử trước 10h sáng hàng ngày làm căn cứ lập biên bản, xác định mức bồi thường cho người dân có lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy, đồng thời thông báo rộng rãi, công khai cho người dân biết, không để vi phạm quy trình xử lý việc đền bù hỗ trợ.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, nhất là các hộ nhỏ lẻ biết, chủ động phòng tránh bệnh dịch trên cơ sở thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học; phổ biến rộng rãi các biểu hiện về bệnh dịch để người dân biết. Khi có bệnh dịch xuất hiện, lợn có biểu hiện bị sốt, phải báo ngay chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn), cán bộ thú y; khẩn trương lấy ngay mẫu xét nghiệm. Khi phát hiện ổ dịch, triển khai đồng bộ ngay tất cả các biện pháp phòng, chống, xử lý bệnh dịch, xác định nguồn gốc lây lan, không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện ngay các biện pháp tiêu hủy lợn bệnh dịch theo đúng quy trình, thủ tục; tổ chức thực hiện

chốt, chặn, kiểm soát toàn bộ đường ra vào nơi diễn ra ổ dịch trong vòng 30 ngày, sau đó mới công bố hết dịch. *Đối với những địa bàn và các cơ sở chăn nuôi lợn chưa phát hiện bệnh dịch:* Các địa phương, Sở NN&PTNT và các đơn vị phổ biến các biện pháp chăm sóc đàn lợn đúng quy trình, hạn chế thấp nhất việc sử dụng thức ăn tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể; tập trung thực hiện các giải pháp về môi trường, vệ sinh chuồng trại, kiểm tra các nguồn thức ăn; tuyên truyền để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin không “tẩy chay” thịt lợn và các sản phẩm liên quan đến thịt lợn.

b. Về công tác phòng chống dịch bệnh sởi và sốt xuất huyết: Giao Sở Y tế là đầu mối hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền về cách phát hiện và các biện pháp phòng chống dịch bệnh và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh, yêu cầu các chủ động đưa con em đi tiêm đầy đủ (kể cả những đối tượng trong diện tiêm chủng đang tạm trú trên địa bàn). Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học chủ động phối hợp chặt chẽ các đơn vị y tế trong việc triển khai công tác phòng chống dịch trong trường học. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và các đơn vị y tế trực thuộc theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phun hóa chất phòng chống dịch (tổ chức cách ly, điều trị kịp thời, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, xử lý triệt để khu vực phát sinh bệnh nhân, ổ dịch theo quy định, không được để dịch bùng phát, lan rộng); rà soát và bổ sung đủ bác sỹ tại các Trạm Y tế xã, phường để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở; tiếp tục tuyên truyền về dịch bệnh sởi, nhân viên y tế phải hướng dẫn gia đình có người mắc bệnh cách chăm sóc điều trị và phòng chống lây lan cho người nhà và cộng đồng. UBND quận, huyện, thị xã phát động phong trào và triển khai thực hiện tới các tổ dân phố, các hộ gia đình, khu công cộng, cơ quan, xí nghiệp, trường học, công trường xây dựng triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và loăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi ngay từ tháng 3/2019; đảm bảo kinh phí kịp thời, đầy đủ cho công tác phòng chống dịch.

c. Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học trên địa bàn Thành phố: giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã yêu cầu các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm, nước uống cho các trường học phải công bố công khai minh bạch nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm cho Ban Giám hiệu và giáo viên, mời cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát thực phẩm cung cấp cho nhà trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ tại các bữa ăn bán trú trong nhà trường. Trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm phải thông báo ngay cơ quan y tế tại địa phương và Sở Y tế để có biện pháp xử lý, phân luồng người bệnh điều trị, tuyên truyền, động viên kịp thời để người nhà, phụ huynh bình tĩnh phối hợp cơ quan y tế trong xử lý ngộ độc thực phẩm.

Giao Sở NN&PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thành lập ngay các đoàn kiểm tra, thanh tra đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt. Địa phương nào xảy ra bệnh dịch do lơ là, thiếu trách nhiệm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý khu vực phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Để khắc phục triệt để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng thấp và giải phóng mặt bằng chậm trong năm 2018, UBND Thành phố yêu cầu: (1) *Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố*: yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận huyện, thị xã và các Ban quản lý dự án báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chủ trì nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ; khẩn trương thống kê, rà soát các dự án đang thực hiện dở dang, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 để triển khai cụ thể từng dự án; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/3/2019. (2) *Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngoài ngân sách, các dự án thực hiện theo hình thức PPP¹*: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các đơn vị ưu tiên giải quyết, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/4/2019. Giao Sở Nội vụ đề xuất hạ điểm công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của các đơn vị chậm giải ngân (10 đơn vị đạt tỷ lệ thấp nhất) trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm đầu tư bằng vốn ngân sách Thành phố trên địa bàn Thành phố; xây dựng quy chế chế thi đua khen thưởng trong đó lấy kết quả thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm của năm trước là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng của năm sau.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát toàn bộ hệ thống cầu yếu, cầu giải quyết bức xúc dân sinh, hạn chế ùn tắc giao thông và cầu vượt đi bộ trên địa bàn Thành phố (mỗi cầu phải có thiết kế riêng, đẹp, phù hợp với cảnh quan kiến trúc khu vực); đề xuất kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 thành phố Hà Nội cơ bản hoàn thành hệ thống các cầu trên, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/3/2019. Nghiên cứu phương án kết nối cầu vượt chữ Y tại nút giao đường Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng và phương án giao cắt với tuyến đường vành đai 2; đề xuất việc đầu tư hệ thống các cầu dành cho người đi bộ trong tháng 3/2019.

3. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thành phố năm 2019 đạt khoảng 15.350 triệu USD

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu năm 2019 trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 18/3/2019 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; thực hiện tốt chính sách tiền tệ; nâng cao sức cạnh tranh cho DN, nhà sản xuất; thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các DN sản xuất hàng xuất khẩu; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu; nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng

¹ Tập trung vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: đường giao thông, hạ ngầm, môi trường và vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cấp nước sạch, thoát nước, trường học, công viên.

trường kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 trên địa bàn Thành phố tăng 7,5-8% so với thực hiện năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 15.350 triệu USD (gửi kèm Kế hoạch).

4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn

Trước thực trạng diện tích chôn lấp rác thải sinh hoạt Thành phố ngày càng bị thu hẹp, các khu xử lý tập trung của Thành phố phải hợp nhất các ô chôn lấp làm tăng các nguy cơ về ô nhiễm môi trường (khí thải trong không khí, tăng khối lượng nước rỉ rác), gây mất ổn định trật tự trong vùng ảnh hưởng môi trường, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau: (1) Yêu cầu các Nhà Đầu tư đảm bảo cam kết về công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng phải là công nghệ tiên tiến trên thế giới (phát thải khí đi ô xin ít nhất, tỷ lệ chôn lấp chất tro từ 5% trở xuống, công nghệ có tỷ lệ phát điện cao nhất theo 12 tiêu chí Thành phố đã chỉ đạo). (2) Sở Xây dựng chủ trì với các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát các các dự án chậm tiến độ², làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư; đề xuất biện pháp chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4/2019; triển khai việc lập và điều chỉnh cục bộ quy hoạch xử lý chất thải rắn Hà Nội. (3) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ các Chủ đầu tư (đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Xuân Sơn) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án, hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, trình UBND Thành phố quyết định cho thuê đất trong tháng 3/2019; đơn đốc thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thu hồi năng lượng để phát điện. (4) UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố vận động nhân dân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng đường vào Khu xử lý chất thải Đồng Ké, đồng thời sớm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. (5) Công ty cổ phần Thành Quang khẩn trương có phương án khắc phục ngay công nghệ xử lý, đưa công nghệ xử lý tiên tiến để xử lý rác tại nhà máy xử lý Phương Đình, huyện Đan Phượng đảm bảo việc hoạt động không gây ô nhiễm môi trường.

Về việc thu gom, xử lý rác thải, giao Sở Xây dựng và UBND các quận huyện, thị xã tăng cường giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác thu gom chất thải rắn đô thị và chất thải rắn nông thôn trên địa bàn Thành phố; yêu cầu các đơn vị làm vệ sinh môi trường bổ sung khối lượng thu gom trong ngày đạt tỷ lệ 100% ở tất cả khu vực đô thị và nông thôn. Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo UBND Thành phố việc đảm bảo vận hành chôn lấp rác, xử lý nước rác tại 02 Khu xử lý Nam Sơn, Xuân Sơn trước ngày 15/6/2019.

² Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong tại huyện Chương Mỹ, Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Đông Lỗ Ứng Hòa; Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại xã Lại Thượng, Thạch Thất; Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức.

5. Đến năm 2020 phấn đấu 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn

UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc phê duyệt Đề án "xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025", hướng tới các mục tiêu: (1) Về xử lý chất thải y tế nguy hại, đến năm 2020: 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; 100% các bệnh viện, các trung tâm y tế quận/huyện/thị xã do Thành phố quản lý có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các cơ sở y tế công lập khác (trạm y tế xã/phường/thị trấn, trung tâm khám chữa bệnh, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, các nhà hộ sinh...) có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các bệnh viện tuyến trung ương do các Bộ, Ngành quản lý có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các bệnh viện tư nhân có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 80% cơ sở y tế khối tư nhân (phòng khám đa khoa và chuyên khoa) đang hoạt động có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các cơ sở y tế đầu tư mới trên địa bàn thành phố phải có phương án xử lý chất thải (rắn, lỏng) đạt quy chuẩn môi trường; Khuyến khích xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm, mô hình tập trung; ưu tiên xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng phương pháp không đốt, đặc biệt là tại các nơi phát sinh. Đến năm 2025: 100% chất thải y tế nguy hại (rắn, lỏng) tại các cơ sở y tế trên địa bàn được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

(2) Đối với các cơ sở y tế: đến năm 2020, 100% các cơ sở y tế phải có hệ thống phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại theo quy định; có cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách được đào tạo và có chương trình quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế tại cơ sở theo đúng quy định. Kiểm soát được các chất thải y tế nguy hại từ nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị... đầu vào cho đến chất thải phát sinh, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, và xử lý cuối cùng; có nhân viên được đào tạo về vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải và thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy trình đã được quy định và được trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động.

(3) Đối với các cơ sở vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại hoạt động trên địa bàn Thành phố: 100% các cơ sở vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại hoạt động trên địa bàn thành phố phải đáp ứng được các điều kiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; có hệ thống xử lý với công suất và công nghệ xử lý phù hợp; có phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại chuyên dụng theo quy định; có nhân viên được đào tạo về vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải và thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy trình; có hệ thống thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, phòng chống sự cố và bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.

6. Khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phân GPMB diện tích 6.083m² liên quan 138 hộ dân phường Ô Chợ Dừa thuộc Dự án đầu tư đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Liên quan dự án đầu tư đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tại cuộc họp ngày 12/3/2019, UBND Thành phố phê bình các sở, ngành, chủ đầu tư chưa quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện Dự án theo yêu cầu của UBND Thành phố. Yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố khẩn trương triển khai các thủ tục đấu thầu. UBND các quận: Đống Đa, Ba Đình tập trung kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án; trước mắt ưu tiên thực hiện phần diện tích thi công 02 cầu vượt tại các nút giao với đường Giảng Võ - Láng Hạ và nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu đến tháng 6/2019 có mặt sạch để khởi công xây dựng 02 cầu vượt.

Đối với địa bàn quận Ba Đình: khối lượng đã đo đạc kiểm đếm lớn (1359 phương án/1385 phương án), nhưng việc xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thiện các dự thảo phương án để công khai theo quy trình còn chậm. UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Đống Đa trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (phần GPMB diện tích 6.083m² liên quan đến 138 hộ dân phường Ô Chợ Dừa trong Dự án khả thi được phê duyệt đã không tính, để sau khi Thành phố xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng); chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ GPMB của Dự án trước Thành ủy, UBND Thành phố theo đúng phân cấp và ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố. Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư đơn đốc chủ đầu tư 3 khu tái định cư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, khởi công công trình nhà tái định cư trong tháng 3/2019; thông báo cơ cấu căn hộ, phê duyệt giá bán nhà tái định cư tại các quỹ nhà tái định cư bố trí cho dự án trước ngày 20/3/2019 để thông báo đến chủ đầu tư, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục phối hợp với các địa phương trả lời, giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan công tác quy hoạch Dự án.

7. Đầu tư xây dựng hệ thống khai thác nguồn nước mặt sông Hồng cấp nước cho Nhà máy nước sạch thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng theo công nghệ Châu Âu, đảm bảo chất lượng nước uống được tại vòi

Ngày 11/3/2019, UBND Thành phố đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành được nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống khai thác nguồn nước mặt sông Hồng cấp nước cho Nhà máy nước sạch thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, phục vụ nhân dân trong vùng cấp nước của Nhà máy đã được chấp thuận và mở rộng phạm vi cấp nước cho một số xã thuộc huyện Phúc Thọ. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu nhà đầu tư nghiên cứu, áp dụng công nghệ châu Âu, đảm bảo chất lượng nước uống được tại vòi và có văn bản cam kết về tiến độ, chứng minh năng lực tài chính gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Đan Phượng, UBND huyện Phúc Thọ và nhà đầu tư xác định vị trí, phạm vi đất xây dựng trạm bơm,

trạm xử lý nước sạch, tuyến ống cấp nước sạch theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm ứng vốn cho địa phương để thực hiện công tác GPMB. Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng đề án thị trường đấu thầu cung cấp nước đảm bảo cạnh tranh, minh bạch giữa các nhà đầu tư; báo cáo UBND Thành phố trong quý II/2019.

8. Khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m từ khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Ngày 21/3/2019, UBND Thành phố ban hành văn bản giao UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương tập trung lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m từ khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn theo quy định và thẩm quyền; đảm bảo tiến độ chi trả tiền theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố từ quý II/2019.

9. Lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 35 lượt công dân tháng 3/2019

Ngày 19/3/2019, tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố, Lãnh đạo UBND Thành phố đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Kết thúc ngày làm việc, các đồng chí đã chủ trì tiếp 35 lượt (116 người) là công dân các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Trì, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên; có 3 đoàn khiếu kiện đông người: đoàn 25 công dân phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; đoàn 25 công dân Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và đoàn 30 công dân các xã: Cổ Đô, Vật Lại, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì; nhận 71 đơn.

Căn cứ các nội dung KNTC của công dân, các đồng chí chủ trì buổi tiếp yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xem xét giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền, trình tự quy định của pháp luật và ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố (có văn bản chỉ đạo riêng từng vụ việc). Đối với các vụ khiếu kiện đông người cần tập trung rà soát, tổ chức tiếp, đối thoại với công dân, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, không để KNTC, kiến nghị vượt cấp, kéo dài; kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo giải quyết các vụ việc đã có ý kiến kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố tại các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng./.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ